

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน,เดลินิวส์,ไทยโพสต์,กรุงเทพธุรกิจ,ผู้จัดการออนไลน์,สวท.,สทท.,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง9,Thai PBS	<p><b>เลขาธิการ สปสช.คนใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานประชุมบอร์ดสปสช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช. ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ โดยการลงคะแนนครั้งนี้ นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ตัดการกิจออกจากที่ประชุมก่อน เหลือเพียง 29 คน นพ.ศักดิ์ชัยได้ 16 เสียง นพ.ทรงพล 13 เสียง และ นพ.วิทยาไม่ได้เสียง</p> <p>การพิจารณาใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง เนื่องจากมีการถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา ทำให้นพ.ปิยะสกล ในฐานะประธานบอร์ด ต้องลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อป้องกันบัตรปลอม และข้อโต้แย้งต่างๆ</p> <p>ประวัติ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา อายุ ๕๙ ปี 6 เดือน เคยเป็นรักษาการเลขาธิการ สปสช. และรองเลขาธิการ สปสช. ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการ รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 8 จ.สระบุรี นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี หลังจากนั้นได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา และผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น</p>
มติชน	<p><b>สิทธิบัตรยา</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ได้หารือกับผู้แทนอย. และมีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค่า ม.44 เรื่องสิทธิบัตร 2 ข้อ คือ 1.ขอให้ สธ. เสนอกระทรวงพาณิชย์ ให้แยกค่าขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ออกจากสิทธิบัตรด้านอื่น 2. ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตรด้านยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก อย.และนักวิชาการเป็นผู้ให้การอบรม นอกจากนี้ ยังได้ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ตรวจสอบเรื่องที่ยื่นหนังสือถึงคสช. และในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 14.00 น. มีนัดหารือกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงประเด็นนี้ด้วย</p>
มติชน	<p><b>กองทุน พกส.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน พกส. ภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจาก สธ.และฝ่ายสมาชิกที่เป็น พกส. เพื่อให้ พกส.ได้มีการเก็บออมสะสมเงินไว้ในระหว่างการทำงาน เป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเกษียณอายุ โดยหน่วยงานจะหักเงินเดือนของพกส.ที่เป็นสมาชิกสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2 ของเงินเดือน และหน่วยงานที่เป็นนายจ้างจ่ายสมทบให้อีกร้อยละ 2 ขณะนี้มี พกส.ที่ได้รับ การอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้วประมาณ 37,000 คน เงินกองทุนทั้งสิ้น 58 ล้านบาท จึงอยากให้พกส.ที่มีประมาณ 100,000 คน สมัครเป็นสมาชิกทุกคน สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพศ./รพท./รพช.ในพื้นที่ หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 0-2590-2081-2</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สธ.จัดประชุมวิชาการตามนโยบาย Thailand 4.0</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนการขับเคลื่อนสาธารณสุขในระยะ 20 ปี เพื่อตอบสนองตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 นำพาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปฏิรูประบบราชการให้รวดเร็ว ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ระบบ ระเบียบกฎหมาย ให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาล ปราบปรามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p>
ผู้จัดการออนไลน์,M2F,ทีวีช่อง สทท.,สวท.	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นรายมวน ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ว่า สธ.จำเป็นต้องกำหนดมาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกกำหนดไว้ในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) ด้วย ขณะที่ผลสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 พบว่า ร้อยละ 88.3 ของเด็กไทยช่วงอายุ 15-17 ปี ที่สูบบุหรี่ เริ่มต้นมาจากการซื้อบุหรี่แบ่งซอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชายเป็นรายมาสูบ และม้งงานวิจัยจากหลายประเทศยืนยันว่า การแบ่งขายบุหรี่เป็นมวนทำให้เกิดค่านิยมที่ยอมรับว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ ส่วนกรณีมีผู้กล่าวอ้างผ่านสื่อต่างๆ ว่า การซื้อบุหรี่แบบแบ่งขายเป็นมวน ทำให้เลิกสูบบุหรี่ง่ายขึ้นนั้น ไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยัน แต่มีงานวิจัยทางการแพทย์ พบว่า การที่คนสูบบุหรี่สามารถซื้อบุหรี่แบบแบ่งขายเป็นมวน ทำให้เลิกบุหรี่ได้ยากขึ้น เพราะได้บุหรี่มาสูบทุกครั้งที่ยากสูบ แม้จะมีเงินไม่พอที่จะซื้อบุหรี่เป็นซอง</p>
<p>สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>พัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ชาติรี ดวงเนตรประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างกรมการแพทย์ กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาวิชาการ งานวิจัย การฝึกอบรมทางการแพทย์แก่บุคลากรให้มีศักยภาพตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชนในการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>โรคจอประสาทตาเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุลดลง มักพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถรักษาหายขาด แต่สามารถหยุดหรือชะลอให้จอประสาทตาเสื่อมช้าที่สุด จึงควรหมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือมีประวัติบุคคลในครอบครัวมีภาวะจอประสาทตาเสื่อม งดสูบบุหรี่ เลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ผักใบเขียว และผลไม้ เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>สจ.ให้สื่อมวลชนสร้างสังคมสุขภาพจิตดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ กรมสุขภาพจิตขอแสดงความยินดี และขอให้สื่อมวลชนเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีสุขภาพจิตดี สร้างความตระหนัก ลดความตระหนก ช่วยลดตราบาป สื่อสารเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ให้กับสังคม โดย 1.ระมัดระวังการพาดหัวข่าวหรือการนำเสนอภาพความน่ากลัวหรือรุนแรงซ้ำๆ 2.คำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกหรือเกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้ป่วย ญาติและผู้ใกล้ชิด 3.สอดแทรกความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและจำเพาะกับประชาชน 4.ให้ข้อมูลแหล่งให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ หน่วยงานให้บริการ หรือให้คำปรึกษา และ 5.ดูแลกายและใจของตนเองให้ดี เพราะการติดตามทำข่าวแต่ละครั้งอาจได้รับความเครียดและความทุกข์ได้มาก</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย แถลงถึงมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน ว่า ได้แจ้งแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการ ปก.เขต และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้บริหาร อปท.ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ย้ำประกาศเขตห้ามเผา รณรงค์ประชาชนต่อต้านการเผาป่าทุกรูปแบบ ส่วนที่ จ.แม่ฮ่องสอน สถานการณ์เริ่มรุนแรง และมีแนวโน้มหนักกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา</p> <p>ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นตอนเช้า ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ปลายเดือนเมษายนคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 42-43 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ฤดูร้อนปีนี้มาช้ากว่าปกติเล็กน้อย แต่จะไม่ร้อนเท่าปีที่แล้ว ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 44.6 องศาเซลเซียส โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะร้อนที่สุด ส่วนกรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส จึงขอเตือนประชาชนระวังโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>สสจ.ตั้งพัฒนามาตรฐานน้ำดื่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็งบริโภค ให้ได้มาตรฐาน GMP จังหวัดตรัง ปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีมาตรฐาน และให้ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำที่สะอาดถูกต้องตามมาตรฐาน GMP</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<b>รพ.นำนจัดพื้นที่เฝ้าระวังติดเชื้อมือ</b> -เสนอข่าว รพ.นำนจัดโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อมือ โดยการเข้มงวดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยและกำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า พร้อมทั้งเร่งทำความสะอาดสถานที่ที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และยังคงใช้มาตรการระงับการแพร่ขยายเชื้อมือระหว่างคนกับคนที่อยู่ใกล้กัน โดยเชื้อมือตัวนี้เป็นเชื้อที่เกิดในลำไส้และสร้างเยื่อปกป้องตัวเอง พร้อมทั้งส่งต่อให้เชื้อที่สามารถทำร้ายมนุษย์ จึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
มติชน	<b>ขอความช่วยเหลือผู้ป่วย จ.นครราชสีมา</b> -เสนอข่าว นายนวกุล หรือ นก พิงชัยภูมิ ป่วยโรคอ้วน ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีอาการอหิวาต์ โรคเบาหวานและไตวายเรื้อรังด้วย พักอาศัยอยู่กับป้าที่บ้านมาบเอื้อง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยนางสาวนวกุลเปิดเผยว่า นายนวกุลมีปัญหาตั้งแต่เกิด ศีรษะเล็กมากและพัฒนาทางร่างกายไม่ปกติเหมือนเด็กทารกทั่วไป ขณะนี้มีอายุ 28 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน และหายใจขัดเวลาอนหงาย ที่ผ่านมามีคนใจดีช่วยเหลือจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และรพ.สต. หลายครั้ง อยากขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยบริจาคเตียงไฟฟ้า ถังออกซิเจนพร้อมเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งยานพาหนะนำไปฟอกไต
เดลินิวส์	<b>ร.ร.บ้านหนองนาแกวอัน พิชญ์โลก ปลอดภัย</b> -เสนอข่าว ที่โรงเรียนบ้านหนองนาแกวอัน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม "โรงเรียนปลอดภัยและการจัดการขยะที่เหมาะสม" โดยเดินรถรถไปตามหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของขยะที่ย่อยสลายยาก และลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุใส่อาหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากกล่องโฟม การคัดแยกขยะตามบ้านเรือน
ไทยรัฐ	<b>ไขหวัตนก</b> -เสนอข่าว กรมปศุสัตว์แจ้งประกาศ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้ง 0963011946 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ไทยรัฐ	<b>WHO ชี้ เด็กตายจากพิษสิ่งแวดล้อม ปีละ 1.7 ล้านคน</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงาน มรดกโลกที่ยั่งยืน : แผนที่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเด็ก ระบุว่า แต่ละปีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ราว 1.7 ล้านคน เสียชีวิตจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน้ำและอากาศสกปรก ควันบุหรีมีมือสอง และขาดสุขอนามัยที่เหมาะสม นำไปสู่โรคร้ายแรง เช่น ท้องร่วง มาลาเรีย และปอดอักเสบ โดย นางมาเรีย โนรา ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของ WHO ชี้ว่า ทั้งยอดผู้เสียชีวิตและเป็นโรคระยะยาวจากมลพิษนี้นับว่าสูงมาก พร้อมทั้งกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ทำให้ทุกสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก